

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

1.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อสถานศึกษา: โรงเรียนบ้านนกเต็น

ที่อยู่: เลขที่ - หมู่ที่ 8 บ้านนกเต็น ตำบลโนนกลาง อำเภอฟิบูลมังสาหาร

จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110

สังกัด: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

E-Mail : nokten34030@gmail.com

เปิดสอน: ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ประวัติโรงเรียนบ้านนกเต็น

โรงเรียนบ้านนกเต็น ดำเนินการจัดตั้งสองครั้ง ครั้งแรกประมาณปี พ.ศ. 2468 โดยนายอำเภอพระวอพจนกิจ เป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติประถมศึกษาชั้น ณ ศาลาวัดบ้านนกเต็น โดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลโนนกลาง วัดบ้านนกเต็นและวัดบ้านดอนไต้ มีนักเรียนประมาณ 60-70 คน ทำการสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นประมธมบริบูรณ์ ดำเนินการสอนโดย ครูคนเดียวประมาณ 7 เดือนเศษ โดยไม่มีการโยกย้ายหรือสับเปลี่ยนทั้งนี้เนื่องจากว่าหมู่บ้านแห่งนี้ เป็นหมู่บ้านที่กันดาร มีไข้ป่าชุกชุม การคมนาคมไม่สะดวก เงินเดือนครูเดือนละแปดบาท ทำให้ครูไปทำภารกิจทางอื่น โรงเรียนแห่งนี้จึงไม่มีครูมาทำการสอนจึงถูกยุบโดยปริยายประมาณปี พ.ศ. 2474

ต่อมาในปี พ.ศ.2475 ทางราชการเห็นว่าโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนจำนวนมาก ที่ไม่ได้รับการศึกษา จึงได้จัดสรรครูมาทำการสอนอีกเป็นครั้งที่สอง ดำเนินการจัดตั้งครั้งนี้ โดยมีนายพวย ระวังดี เป็นผู้มาทำการสอน มีนักเรียนประมาณ 70-80 คน โดยเปิดรับเฉพาะนักเรียนที่อาศัยอยู่ในเขตบ้านนกเต็น เท่านั้น โดยเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นชั้นประมธมบริบูรณ์ ต่อมาทางราชการได้มีการสับเปลี่ยนโยกย้ายครูจนถึงปัจจุบันนี้และได้มีการเปลี่ยนผู้บริหารเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เป็นคนที่ 13 โรงเรียนมีอายุประมาณ 90 ปี

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านนกเต็น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลโนนกลาง อำเภอฟิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110 ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันตก ติดกับที่ดินของราษฎรในหมู่บ้านโนนเจริญ ทิศตะวันออกติดกับถนนสาธารณะโรงเรียนบ้านนกเต็น โทรศัพท์

Website www.Noktenschool.ac.th

พื้นที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ระยะทางจากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เป็นระยะทาง 42 กิโลเมตร จากโรงเรียนถึงที่ว่าการอำเภอฟิบูลมังสาหาร เป็นระยะทาง 34 กิโลเมตร

จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งสิ้น 396 คน ผู้บริหาร 1 คน ครูสายผู้สอน 18 คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน ครูธุรการ 1 คน นักการภารโรง (จ้างเหมา) 1 คน

พื้นที่

จำนวนแปลงที่	ไร่	งาน	ตารางวา	ได้มาเมื่อการได้มา	สิ่งที่สำคัญประกอบ
1	-	-	40		ส.ค.1 เลขที่ 7
2	12	2	-		ส.ค.1 เลขที่ 8
3	-	3	25		ส.ค.1 เลขที่ 9

เขตบริการ / เขตปกครอง

1. หมู่ 4 บ้านนกเต็น
2. หมู่ 8 บ้านโนนเจริญ
3. หมู่ 9 บ้านโนนสมบูรณ์

สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจท้องถิ่น ผู้ปกครอง

ราษฎรที่อาศัยอยู่ในเขตบ้านนกเต็น ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำนาและประกอบอาชีพส่วนตัว มีรายได้ต่ำ ส่วนอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจมีไม่มากนัก ผู้ปกครองนักเรียนส่วนหนึ่งจะไปประกอบอาชีพต่างถิ่น โดยฝากบุตรหลานไว้กับญาติ เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา เป็นต้น ทำให้การอบรมเลี้ยงดูในบางส่วนของนักเรียนจะขาดความอบอุ่น จากบิดมารดาที่แท้จริง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ครู อาจารย์ จะต้องให้ความเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ เช่น นักเรียนที่ขาดแคลน นอกจากงบประมาณที่ได้รับจากทางราชการแล้ว โรงเรียนยังได้จัดสรรทุนการศึกษาหรืองบประมาณเพื่อช่วยเหลือนักเรียนเหล่านี้มิได้ขาด

ในด้านความเป็นอยู่หรือสังคมในชุมชนนั้น ราษฎรยังอาศัยอยู่ในสังคมชนบท มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีการเลือกผู้นำชุมชน เพื่อเป็นแกนนำในการพัฒนาหมู่บ้านตนเอง หรือเป็นผู้นำในด้านการติดต่อประสานงานกับองค์กรท้องถิ่น ราษฎรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีความเชื่อและศรัทธาในคำสอนของพุทธศาสนามีวัฒนธรรม มีการรักษาจารีตขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เช่น ประเพณีทำบุญทั้ง 12 เดือน หรือ “ฮีตสิบสอง” ได้แก่ บุญเข้ากรรม บุญคุณลาน บุญข้าวจี บุญผะเหวด บุญสงกรานต์ บุญบั้งไฟ บุญข้าสยะ บุญเข้าพรรษา บุญข้าวประดับดิน บุญข้าวสาก บุญออกพรรษา และบุญกฐิน เป็นต้น

ด้านการศึกษา มักจะให้บุตรหลาน ได้มีโอกาสเข้าเรียนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีส่วนน้อยที่เรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและออกไปประกอบอาชีพส่วนตัว ตามความจำเป็นและตามฐานะของแต่ละครอบครัว เด็กและเยาวชนส่วนหนึ่งมักจะใช้สนามกีฬาโรงเรียนเป็นสถานที่ออกกำลังกาย เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนทักษะทางด้านกีฬา การรักษาสุขภาพร่างกาย และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งทางโรงเรียนก็ให้การตอบสนองในเรื่องของสนามกีฬาและอุปกรณ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่มีว่สมุในเรื่องอบายมุขและสิ่งเสพติด

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านนกกเต็น จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางอาชีพ ครูและบุคลากรใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี อนุรักษ์ความเป็นไทยและสิ่งแวดล้อม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรทุกภาคส่วน

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
2. เพิ่มศักยภาพให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร
3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางอาชีพ
4. ส่งเสริมครูและบุคลากรใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ
5. ส่งเสริมให้ ครู บุคลากร และผู้เรียน อนุรักษ์ความเป็นไทยและสิ่งแวดล้อม
6. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรทุกภาคส่วน
7. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรและผู้เรียนสืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา “ไหว้สวย ยิ้มใส ใฝ่ใจสิ่งแวดล้อม”

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา “ดนตรีท้องถิ่น นาฏศิลป์อนุรักษ์”